

công cuộc của Chúa đã là nền tảng cho vai trò vô cùng của Mẹ Maria, thêm vào vai trò mà u thân của Mẹ. Bộ Công Đồng đã lập lại bản văn phụng vụ: "Cổ Thánh Maria, Nữ Vương thiên đàng và là Nữ Vương Chết sống lại, đau đớn ngất ngất bên cây Thập Giá của Chúa Giêsu Kitô" (AAS 46 [1954] 634). Nhờ thế, bộ Công Đồng này đã nêu lên tính cách thiêng liêng của Mẹ Maria và Chúa Kitô, một tính cách thiêng liêng giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của những thái trung thành của Đức Trinh Nữ. Chúa Kitô là Vua không phải chỉ vì Ngài là Con Thiên Chúa, mà còn vì Ngài là Đấng Cứu Chúa; Mẹ Maria là Nữ Vương không phải chỉ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn vì Mẹ đã công tác vào công cuộc cứu chuộc loài người, với tư cách là tân Eva cùng với tân Adong.

Trong Phúc Âm Thánh Marcô, chúng ta được thấy rằng, vào ngày Thăng Thiên, Chúa Giêsu "được đưa lên trời bên hữu Thiên Chúa" (16:19). Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, "ngồi bên hữu Thiên Chúa" nghĩa là chia sẻ quyền bính tối cao. Ngài "bên hữu Cha", Ngài là vị thần tối thượng và quyền lực của Ngài, và Ngài quy phục của Thiên Chúa. Được đưa lên trời, Mẹ Maria được liên kết với quyền năng của Con Mẹ, và được giành vào việc phát triển Vương quốc này, để cho thông điệp vào việc ban phát ân sủng thần linh trên thế giới.

Nhìn vào tính cách thiêng liêng của việc Chúa Giêsu Thăng Thiên và việc Mẹ Maria Mừng Triếu, chúng ta có thể kết luận rằng, Mẹ Maria, dựa vào Chúa Kitô, là một Nữ Vương nữ mầu nhiệm quy phục và thần thánh thiêng liêng quy phục do Con Mẹ ban Mẹ trên vũ trụ.

3.- Tất cả hiểu Nữ Vương dĩ nhiên không thay thế cho tất cả hiểu Làm Mẹ, để cho, vai trò làm nữ vương của Mẹ vẫn là hình ảnh của sự sống được ban phát làm mẹ, và cho để cho hiểu quy phục năng được ban cho Mẹ để Mẹ thi hành sự sống mà thôi.

Trích lại Trạng Sư Ineffabilis Deus của Đức Piô IX, Đức Piô XII nhận mạnh đến chi tiết làm mẹ của vai trò vô cùng của Đức Trinh Nữ: "Cổm thiêng liêng chúng ta với lòng tôn kính và quan tâm đến phần rỗi của chúng ta, Mẹ vươn vòng tay sẵn sàng của Mẹ ra ôm ấp tất cả loài người. Được Chúa cất đỡ làm Nữ Vương trên đất, được nâng lên trên tất cả mọi ca đoàn thiên thần cũng như tất cả mọi hàng ngũ các thánh trên trời, ngài bên hữu Ngài là Con duy nhất của mình là Chúa Giêsu Kitô, Mẹ cho con chiêm được những gì Mẹ muốn dùng để nguy hiểm của tất cả mọi người mà kêu xin; Mẹ chiêm được những gì Mẹ tìm kiếm và không bỏ khước từ" (xem AAS 46 [1954] 636-637).

4.- Bởi thế, Kitô hữu hãy tin tưởng nhìn lên Nữ Vương Maria, và điểu này cho rằng những không làm suy giảm mà thần thánh làm tăng thêm việc trao phó bản thân mình với tình con thảo của họ

cho Mẹ, Đấng làm mẹ theo công trình ân sủng.

Thật vậy, nếu quan tâm của Nữ Vương Maria đối với loài người có thể hoàn toàn tác hiệu chính là vì tình trạng vinh hiển của Ngài xuất phát từ việc Mẹ Mừng Tri ân. Thánh Germanus I ở Constantinôpôli đã cho thấy sự kiện này rất hay. Thánh nhân cho rằng tình trạng này bao gồm toàn mặt liên hệ thân mật giữa Mẹ Maria với Con của Mẹ, và cho phép Mẹ thực hiện việc Mẹ can thiệp hỗ trợ giúp chúng ta. Ngài đi cùng Mẹ Maria, thánh nhân viết, Chúa Kitô muốn "có mặt kết nối giữa mọi người của Mẹ với lòng trí của Mẹ; bởi thế Ngài đã ý vị từ chối mọi sự can thiệp của Mẹ bày tỏ cùng Ngài, khi Mẹ chầu Đấng vì con cái của Mẹ, Ngài làm tất cả mọi sự Mẹ kêu xin Ngài và bằng quyền năng thần linh của Ngài" (Hom. 1 PG 98, 348).

5.- Ngài đi ta có thể kết luận rằng Việc Mừng Tri ân làm cho Mẹ Maria chấp nhận hoàn toàn hiệp thông với Chúa Kitô, mà còn với mọi mặt người trong chúng ta nữa, ở chỗ, Mẹ ở bên chúng ta, vì tình trạng vinh hiển của Mẹ khiến cho Mẹ có thể theo chúng ta trong cuộc hành trình trần thế hàng ngày của chúng ta. Như chúng ta cũng đọc thấy ở Thánh Germanus: "Mẹ ở với chúng con một cách thiêng liêng, và việc Mẹ hết lòng coi sóc chúng con cho thấy Mẹ hiệp thông đối với chúng con" (Hom. 1, PG 98, 344).

Bởi vậy, thay vì tỏ ra nên khờ ngốc cách giữa Mẹ và chúng ta, tình trạng vinh hiển của Mẹ Maria đi tỏ ra nên mặt tình trạng liên tục gần gũi và chăm sóc. Mẹ biết hết mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta, và nâng đỡ chúng ta bằng tình yêu từ mẹ của Mẹ trong những cơn thử thách cuộc đời của chúng ta.

Đức mẹ của mọi trẻ em vinh hiển, Mẹ Maria hoàn toàn hiến mình cho công cuộc cứu độ, để thông truyền cho hết mọi con người sự sống để họ nhận được hạnh phúc Mẹ lãnh nhận. Mẹ là mặt Nữ Vương ban phát tất cả những gì Mẹ chiêm ngắm, trước hết, ở chỗ Mẹ tham dự vào cuộc sống và tình yêu của Chúa Kitô.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ
Tuần san L'Osservatore Romano, số báo Anh ngữ ngày 30/7/1997)
